

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRIỆU SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TCKH

Triệu Sơn, ngày tháng 4 năm 2021

V/v báo cáo đánh giá Chương trình hành động cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020 và đề xuất giải pháp chủ yếu, các mục tiêu/chỉ tiêu cụ thể để cải thiện chỉ số PCI tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025.

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa.

Ngày 13 tháng 4 năm 2021, UBND huyện Triệu Sơn nhận được công văn số 2212/SKHĐT-KTĐN ngày 13/4/2021 về việc phối hợp báo cáo đánh giá Chương trình hành động cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020 và đề xuất giải pháp chủ yếu, các mục tiêu/chỉ tiêu cụ thể để cải thiện chỉ số PCI tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025. UBND huyện Triệu Sơn báo cáo như sau:

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện

Thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015-2020; Quyết định 4893/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Chương trình hành động nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017-2020; UBND huyện Triệu Sơn đã đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh huyện Triệu Sơn giai đoạn 2016-2020.

Số doanh nghiệp được thành lập mới giai đoạn 2016-2020 là 356 doanh nghiệp, tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng doanh nhân, khởi sự doanh nghiệp cho các doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn nhằm bồi dưỡng cho doanh nghiệp, chuyển đổi các thành phần kinh tế sang doanh nghiệp

Bên cạnh việc phát triển doanh nghiệp, UBND huyện Triệu Sơn thực hiện nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh phát triển toàn diện kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể trên địa bàn huyện, đảm bảo hiệu quả, bền vững, thực sự trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất và văn hóa, tinh thần của nhân dân, đảm bảo quốc phòng - an ninh, phấn đấu đến năm 2022 Triệu Sơn trở thành huyện nông thôn mới, là một trong những đơn vị dẫn đầu của Tỉnh. Thực hiện tốt việc bảo đảm sự

bình đẳng giữa các thành phần kinh tế; khuyến khích và mở rộng các hình thức hợp tác, liên kết, liên doanh giữa kinh tế tư nhân với doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tạo ra mối quan hệ hợp tác, cạnh tranh cùng có lợi, thu hút được nhiều nguồn vốn đầu tư (trong 5 năm, thu hút 40 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 3.000 tỷ đồng). Đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp gắn với tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển với quy mô ngày càng lớn, từng bước hình thành các đơn vị kinh tế tư nhân mạnh đủ sức cạnh tranh trong và ngoài nước.

Thực hiện tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm thu hút đầu tư. Cập nhật dữ liệu, thông tin về tỉnh Thanh Hóa và hệ thống văn bản về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên trang thông tin điện tử của huyện.

2. Kết quả thực hiện

2.1. Chỉ số gia nhập thị trường

- Thực hiện tăng cường mối quan hệ và mức độ thân thiện của bộ máy nhà nước với doanh nghiệp; đồng thời, thực hiện nghiêm quy định 3 không trong xử lý công việc cho tổ chức, công dân: “không gây phiền hà, sách nhiễu; không trả hồ sơ quá 1 lần; không trễ hẹn”.

- Đánh giá việc thực hiện quy định “3 không” trong xử lý công việc cho tổ chức, công dân.

Đây được xem là một trong những vấn đề mấu chốt, có tính chất quyết định đến môi trường đầu tư kinh doanh; do đó, huyện đã tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong giải quyết công việc cho tổ chức doanh nghiệp và người dân; thực hiện nghiêm quy định “3 không” trong giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân; nghiêm túc thực hiện khung tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các phòng, ban, ngành các cấp, UBND các xã, thị trấn, qua đó, nâng cao trách nhiệm, chất lượng và đảm bảo thời gian tham mưu, xử lý các văn bản phục vụ chỉ đạo, điều hành của huyện.

- Tập trung cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao chất lượng công vụ trong những năm qua được huyện đặc biệt coi trọng. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ huyện đến xã, thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thực hiện tốt việc công khai trong giải quyết thủ tục hành chính. Huyện cũng đã chú trọng đến việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là một số lĩnh vực như sản xuất kinh doanh, đầu tư, đất đai... 100% các xã, thị trấn ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý văn bản, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng.

2.2. Chỉ số Tiếp cận đất đai

Hoàn thiện và công bố công khai quy hoạch sử dụng đất, công khai quỹ đất chưa sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

Các phòng, ban, ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn: Thường xuyên chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền để các hộ dân bị ảnh hưởng chấp hành chủ trương đầu tư và chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư của các dự án; kịp thời giải quyết những khiếu kiện, khiếu nại của người dân theo đúng quy định của pháp luật.

- Ký cam kết thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao đất giữa cơ quan nhà nước với các doanh nghiệp, nhà đầu tư; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các nhà đầu tư trong việc kiểm kê, cắm mốc xác định đơn giá bồi thường GPMB; công khai, minh bạch kết quả về kiểm kê, áp giá, bồi thường giải phóng mặt bằng theo đúng quy định hiện hành và cam kết.

Trong giai đoạn 2016-2020 đã tập trung làm tốt công tác GPMB tạo quỹ đất sạch để thực hiện các dự án: Khu đô thị Sao Mai 53ha tại xã Xuân Thịnh và Thọ Dân, đường giao thông kết nối QL 47C với đường từ cảng hàng không Thọ Xuân đi khu kinh tế Nghi Sơn; đường nối TL.514 với QL 47C; cụm công nghiệp Nưa 20ha; đường tỉnh 514 đoạn từ Cầu Thiều đi Cầu Nhôm xã Minh Sơn... Công tác GPMB các dự án cho các nhà đầu tư trực tiếp được quan tâm.

Cùng với sự hỗ trợ của tỉnh trên địa bàn huyện đã và đang được đầu tư xây dựng một số tuyến đường giao thông quan trọng có tính lan tỏa, kết nối các vùng miền như đường giao thông kết nối QL 47C với đường từ cảng hàng không Thọ Xuân đi khu kinh tế Nghi Sơn; đường TL.514 với QL 47C,... tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, đồng thời huyện đã tập trung huy động các nguồn vốn đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại

- Việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm và bố trí quỹ đất phù hợp.

2.3. Chỉ số Tính minh bạch

- Việc thực hiện Kế hoạch hành động số 01/KH-UBND ngày 04/01/2016, Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 15/02/2016, Quyết định số 876/2017/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND tỉnh; việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

Thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện theo hướng dẫn của UBND tỉnh và Sở Nội vụ (Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 15/01/2019), ban hành Quy chế hoạt động và Quy chế phối hợp của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo đúng hướng dẫn của UBND tỉnh.

Thực hiện Chỉ đạo UBND cấp xã kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo đúng Nghị định số 161/2018/NĐ-CP.

Về công khai kết quả giải quyết TTHC, công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC: Công khai kết quả giải quyết TTHC, công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC theo đúng Quyết định số 876/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Việc chuẩn hoá thủ tục hành chính, công khai thủ tục hành chính đã chuẩn hoá: Nâng cao chất lượng cổng thông tin điện tử huyện, công khai quy trình bộ thủ tục hành chính áp dụng tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2008 tại các phòng,

ban chuyên môn trên địa bàn huyện. Thường xuyên cập nhật đầy đủ các TTHC mới ban hành, sửa đổi bổ sung và đưa vào thực hiện Tại Bộ phận Một cửa. Thực hiện niêm yết công khai đầy đủ 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết dưới 2 hình thức, một là niêm yết công khai trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, hai là công khai trên Cổng thông tin điện tử cấp huyện và Trang thông tin điện tử tại cấp xã.

- Việc công bố, công khai các quy hoạch, cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư; công khai kiến nghị và giải quyết kiến nghị; kế hoạch tiếp xúc và đối thoại với doanh nghiệp theo chuyên đề về đầu tư, đất đai, xây dựng, giải phóng mặt bằng, thuế, tín dụng, lao động, bảo hiểm, tiếp cận điện năng đạt kết quả cao trong thực hiện.

Thực hiện tốt công tác công khai minh bạch về ngân sách, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, các chính sách ưu đãi đầu tư... để các doanh nghiệp thuận tiện trong việc tìm hiểu cơ hội đầu tư trên địa bàn huyện. Từ đó, đã có nhiều nhà đầu tư đến tìm hiểu và triển khai đầu tư trên địa bàn huyện, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển

2.4. Chỉ số Chi phí thời gian

Bám sát nội dung chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính luôn được UBND huyện Triệu Sơn quan tâm, chỉ đạo thực hiện nên đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện. Cụ thể từ năm 2011 đến nay, UBND huyện đã ban hành 125 văn bản chỉ đạo điều hành về cải cách hành chính (chưa bao gồm các văn bản chỉ đạo điều hành từng nội dung CCHC)

- Việc cập nhật, công bố thủ tục hành chính theo quy định.

Các TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của các cơ quan, đơn vị (theo các Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh), đều được cập nhật, niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị; đồng thời được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện đảm bảo đầy đủ nội dung và kịp thời.

- Công khai đầy đủ bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên Cổng thông tin điện tử của huyện, gồm 320 TTHC thuộc 51 lĩnh vực tại địa chỉ: <http://trieuson.thanhhoa.gov.vn/portal/Pages/dichvucong.aspx>.

- Số lượng các cơ quan, đơn vị thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: UBND huyện: 01; UBND các xã, thị trấn: 34/34 đơn vị cấp xã.

- Số thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông

+ Tổng số thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa: 386, trong đó: UBND huyện: 295 thủ tục; UBND xã, thị trấn: 91 thủ tục.

+ Tổng số thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông: 82, trong đó: Cấp huyện: 25; UBND các xã, thị trấn: 57.

2.5. Chỉ số Chi phí không chính thức

Việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý cán bộ công chức, viên chức, thực hiện đúng, đủ biên chế theo tỉnh giao. Thực hiện nghiêm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ. Thường xuyên kiểm tra việc thực thi công vụ trong cơ quan nhà nước. Thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát, đề xuất xử lý các vi phạm nếu xảy ra.

Chủ tịch UBND huyện ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 07/10/2016, về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác quản lý nhà nước của các cấp, các ngành trên địa bàn huyện; ngày 01/11/2016, ban hành văn bản hướng dẫn tự đánh giá chấm điểm để xác định chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn kèm theo Quyết định số 11842/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 của UBND huyện về việc ban hành Quy định xác định Chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; đạo đức trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị.

Chú trọng công tác tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là những người trực tiếp giải quyết các thủ tục cho doanh nghiệp.

Niềm yết, công khai minh bạch các loại thủ tục, phí tại bảng thông báo công khai thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa cho người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát cán bộ, công chức, viên chức làm nhiệm vụ.

Thực hiện Luật PCTN, các Luật sửa đổi, bổ sung Luật PCTN và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện quyết tâm và nỗ lực bài trừ vẩn nạn tham nhũng để củng cố lòng tin của nhân dân và doanh nghiệp bằng những chương trình hành động cụ thể như: Ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai chính sách, chủ trương của Đảng, nhà nước về PCTN; hàng năm ban hành Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, trong kế hoạch nêu rõ các nội dung, giải pháp, thời gian thực hiện và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị cụ thể. Đặc biệt là quán triệt thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Hoạt động thanh tra hành chính được tăng cường và đạt kết quả tích cực. Chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng dần được hoàn thiện, trong đó lần đầu tiên đã mở rộng việc phòng, chống tham nhũng sang cả khu vực tư nhân. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí có bước tiến mạnh, đạt được nhiều kết quả toàn diện, rõ rệt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, được nhân dân đồng tình ghi nhận; công tác tiếp dân ngày càng được quan tâm và từng bước gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo; nhiều vụ việc được giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở. Việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên và đạt kết quả tích cực.

Không có cán bộ, công chức bị kỷ luật, điều chuyển công tác do có hành vi sách nhiễu nhà đầu tư, doanh nghiệp.

2.6. Chỉ số Cạnh tranh bình đẳng

Thực hiện công khai các quy định về chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn huyện, không phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong các lĩnh vực như tiếp cận đất đai, tài nguyên, tín dụng, ưu đãi đầu tư, giải quyết thủ tục hành chính...

2.7. Chỉ số Tính năng động của chính quyền

Thực hiện tiếp nhận phản ánh về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh và các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp; kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND nhân dân huyện, chủ tịch UBND huyện chỉ đạo xử lý, giải quyết. Thiết lập và công khai đường dây nóng số điện thoại lãnh đạo UBND huyện và các trường phòng có liên quan để tiếp nhận những phản ánh, khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Kiện toàn, nâng cao chất lượng công tác tham mưu của cán bộ giúp việc cho Chủ tịch UBND huyện để giải quyết khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, doanh nghiệp trên địa bàn huyện. UBND các xã, thị trấn cử cán bộ chuyên môn thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết.

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả quy định của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đặc biệt là việc đăng ký, kê khai nộp thuế.

Tạo điều kiện thuận lợi, thu hút, kêu gọi đầu tư. Giai đoạn 2016-2020, UBND Triệu Sơn tham mưu, báo cáo Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư hơn 40 dự án đầu tư. thu hút được 40 dự án đầu tư trực tiếp với tổng số vốn đầu tư đăng ký trên 3.000 tỷ đồng; trong đó có 7 dự án FDI đã đi vào sản xuất với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 388 tỷ đồng, 03 dự án đang thực hiện với số vốn đầu tư 496 tỷ đồng. Huy động đầu tư tại huyện đạt khá, tổng huy động trong 5 năm đạt 9.745 tỷ đồng, vượt mục tiêu (8.000 tỷ đồng), riêng năm 2020 đạt 2.264 tỷ đồng. Đã góp phần quan trọng vào tốc độ tăng giá trị sản xuất của huyện bình quân 5 năm đạt 15,25%, vượt mục tiêu kế hoạch đề ra (15,2%).

Thực hiện tốt các biện pháp tăng cường quản lý nhà nước về xúc tiến thương mại, đề xuất các giải pháp kích thích, quảng bá, giao thương sản phẩm, hỗ trợ thị trường, xây dựng thương hiệu, hình ảnh doanh nghiệp gắn với hình ảnh của huyện (có 2 sản phẩm OCOP trong giai đoạn này). Tổ chức phát động các chương trình khởi nghiệp, đưa tinh thần khởi nghiệp đến với lực lượng thanh niên, chú trọng khơi dậy khát vọng làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và quê hương.

Chi cục thuế Triệu Sơn chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các chính sách thuế tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận, thụ hưởng các chính sách đã ban hành.

Đến nay các cơ quan, đơn vị tiếp tục khai thác, sử dụng tốt hệ thống phần mềm Thư tín điện tử, quản lý văn bản và hồ sơ công việc, Web điều hành, phần mềm TDooffice và phần mềm theo dõi nhiệm vụ phục vụ công tác chỉ đạo, giải quyết xử lý công việc trên môi trường mạng, lưu trữ văn bản đi, đến. Nhiều cơ quan sử dụng hiệu quả các chức năng của phần mềm qua đó nâng cao chất lượng công tác quản lý và điều hành tiết kiệm thời gian, chi phí. Số văn bản điện tử được gửi nhận qua mạng tăng, có nhiều chuyển biến tích cực trong hoạt động chỉ đạo, điều hành.

100% cán bộ, công chức của đơn vị có hòm thư công vụ, mạng nội bộ đã được áp dụng trong hoạt động quản lý và xử lý văn bản, các văn bản đi, đến được xử lý trên mạng, quy trình xử lý văn bản đi, văn bản đến được thực hiện đầy đủ. Hệ thống xử lý văn bản nội bộ và Cổng thông tin điện tử đã góp phần theo dõi, cập nhật thường xuyên, hàng ngày, cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời nhất cho UBND huyện thời gian qua.

Hệ thống hợp trực tuyến giữa huyện với tỉnh được sử dụng thường xuyên, đạt hiệu quả tốt. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND huyện được bổ sung các thiết bị hiện đại qua đó đẩy mạnh hoạt động cải cách hành chính, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành; công khai và minh bạch hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước; phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Để nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người dân, Văn phòng HĐND và UBND huyện đã hợp đồng với Viễn thông Thanh Hóa cài đặt tin nhắn tự động miễn phí thông báo cho công dân biết kết quả giải quyết thủ tục hành chính và đang phối hợp với ngành Bưu điện triển khai thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 14829/UBND-CNTT ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh về tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích.

UBND huyện cũng đã triển khai việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4 cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ, số hồ sơ được giải quyết trực tuyến ở mức độ cao còn hạn chế.

3. Một số giải pháp, nhiệm vụ

- Xây dựng Chương trình hành động nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025.

- Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí thời gian, chi phí gia nhập thị trường, chi phí tiếp cận đất đai cho nhà đầu tư, doanh nghiệp.

- Nâng cao tính minh bạch, tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, an toàn, ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhà đầu tư, doanh nghiệp; ban hành kế hoạch hành động cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn huyện

- Nâng cao đạo đức công vụ, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, đặc biệt là giải quyết các thủ tục hành chính cho nhà đầu tư, doanh nghiệp...

- Nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp trên địa bàn; đổi mới, đa dạng hóa các hình thức đối thoại, gỡ gỡ doanh nghiệp với thời gian định kỳ hàng tháng để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

- Từng ngành, từng cấp phải tập trung rà soát, nhận diện rõ những tồn tại, hạn chế, các nút thắt trong điều hành kinh tế - xã hội của huyện nhằm đề xuất giải pháp tác động, khuyến khích, tạo điều kiện cho sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân.

- Tập trung nâng cao năng lực thẩm định các dự án đầu tư, kiểm tra các hoạt động doanh nghiệp, hợp tác xã và trong cân đối nguồn lực cho các dự án đầu tư theo hình thức hợp tác công tư.

- Xây dựng cơ chế thông thoáng trong tiếp cận đất đai, tiếp cận các nguồn vốn tín dụng.

Trên đây là báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình hành động nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020, UBND huyện Triệu Sơn báo cáo để Sở Kế hoạch Đầu tư Thanh Hóa tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TC-KH.

CHỦ TỊCH

Vũ Đức Kính